

เรื่อง พระราชกำหนด 4 ฉบับ

กระทรวงการคลังขอแถลงว่า ได้มีการตราพระราชกำหนด 4 ฉบับ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ
ตามแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินที่รัฐบาลได้แถลง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2541 ดังนี้

ฉบับที่ 1 พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2541

ฉบับที่ 2 พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2541

ฉบับที่ 3 พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541

ฉบับที่ 4 พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541

พระราชกำหนดทั้ง 4 ฉบับ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 115 ตอนที่ 51 ก วันที่ 23
สิงหาคม 2541 และมีผลบังคับใช้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 2 ของพระราชกำหนดแต่ละฉบับ ตั้งแต่วันที่ 24
สิงหาคม 2541 เป็นต้นไป

สำหรับประเด็นที่มีการกล่าวกันว่าพระราชกำหนดฉบับที่ 3 คือ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2541 เป็นฉบับที่เพิ่มขึ้นมาเป็นพิเศษโดยยังไม่มีกรณีชี้แจงสาเหตุหรือมีคำอธิบายให้แจ้งชัดนั้น กระทรวง
การคลัง ขอเรียนว่าเมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2541 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน
และได้อนุมัติในหลักการให้ออกพระราชกำหนด 3 ฉบับ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วนแล้วดำเนินการต่อไปได้ ต่อมาในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2541
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รายงานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการตรวจร่างพระราชกำหนดดังกล่าวว่า
จากการตรวจร่างคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าจำเป็นต้องร่างพระราชกำหนดเพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ เพื่อให้การ
ดำเนินการภายใต้หลักการของแผนฟื้นฟูฯ มีความสมบูรณ์ครบถ้วน และสอดคล้องกับการดำเนินการแก้ไขปัญหา
โดยมิได้มีการเพิ่มเติมหลักการใหม่ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติในวันดังกล่าว เห็นชอบให้ออกพระราชกำหนดเพิ่มเติม
อีก 1 ฉบับ ได้และเพื่อความรอบครอบได้มอบให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีออกหนังสือเวียนร่างพระราชกำหนด
ดังกล่าว ให้รัฐมนตรีทุกท่านพิจารณาก่อนด้วย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เวียนร่างพระราชกำหนดให้รัฐมนตรี
พิจารณาเมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2541 และได้รับความเห็นชอบเป็นมติคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว ก่อนนำร่าง
พระราชกำหนดทั้ง 4 ฉบับ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย

เหตุผลที่คณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งว่าจำเป็นต้องมีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ฯ เพิ่มขึ้นอีก 1 ฉบับ โดยมีได้เพิ่มเติมหลักการใหม่ ก็เพื่อให้บทบัญญัติเกี่ยวกับการควบกิจการและการโอนกิจการของกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2540 สอดคล้องและมีมาตรฐานเดียวกันกับบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบ โอนกิจการของกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ ที่แก้ไขใหม่ในครั้งนี้

จึงชี้แจงมาเพื่อทราบ โดยทั่วกัน